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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์  คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.รุทธ ประวัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. อ.นิล พันธ์ุคงช่ืน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์  ทวีเจิรญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๒. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๓. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๕. นางเสาร์คํา เมืองแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๖. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๗. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๑๘. อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๑๙. นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๐. อ.สัญฌา พันธ์ุแพง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
  ๑.๑.๑ นโยบายการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ในปีน้ี และปีต่อ ๆ ไป ยังมีงานที่ท้าทาย 
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ดังน้ัน 
ผู้ที่เก่ียวข้องควรทํางานกันอย่างสร้างสรรค์และทํางานเชิงรุกมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เรื่องการใช้พ้ืนที่ เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดและเร่งพัฒนาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง  
เรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัย บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งหมดน้ีเป็นเรื่องที่ท้าทายทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นงาน 
ที่ต้องทําอย่างต่อเน่ืองและต้องมีแผนงาน โครงการ ที่เป็นรูปธรรมติดต่อกันไปทุก ๆ ปี จึงขอให้ทุกท่านช่วยกัน 
รวมพลังทําในสิ่งที่ท้าทายและสร้างสรรค์ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ  
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๒.๑ สรุปประเด็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และรัฐมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๓๘ แห่ง ทั่วประเทศเข้าพบ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ช้ัน ๒ 
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศท้ัง ๓๘ แห่ง พร้อมทั้งได้ให้นโยบายและแนวทางการจัดการอุดมศึกษาใน ๖ ประเด็น 
ที่สําคัญ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ผู้บริหารระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยควรร่วมกันพิจารณาอย่างจริงจังว่าสาขาวิชาใด 
มีความโดดเด่นไม่เหมือนที่ อ่ืน อาจพิจารณาตัดสินใจจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป อย่างน้อยคณะละ ๑ สาขาวิชา เพ่ือเร่งแปรไปสู่ภาคปฏิบัติโดยเร็ว  
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๒. มหาวิทยาลัยควรเร่งหาวิธีการให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าไปใช้โปรแกรม Tell Me More 
อย่างจริงจัง และมีแบบทดสอบให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในเบ้ืองต้นอาจเร่ิมทดสอบจากนักศึกษา 
ช้ันปีที่ ๔ ก่อน เป็นต้น มหาวิทยาลัยอาจต้องคิดและทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่ โดยเฉพาะ
งบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะสนับสนุน
งบประมาณให้นักศึกษาส่วนหน่ึง และให้นักศึกษาออกงบประมาณเองส่วนหน่ึง เป็นต้น เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ 
อีกทั้งยังทําให้เกิดความสนใจ  

๓. มหาวิทยาลัยควรนําหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนใหม่ 
อย่างละเอียดและรอบคอบ ว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ตรงตามความต้องการของตลาด และมีหลักสูตรใดบ้าง 
ที่ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาทบทวนทุกหลักสูตรโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะ
หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยจะระงับการรับนักศึกษา
หรือไม่ หากหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการ
ของตลาดอยู่ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรเพ่ือจะเปิดรับนักศึกษาได้ต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาหายุทธศาสตร์การสอนที่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และจัดทําเป็นคู่มือหรือแนวทางให้กับครูในระดับช้ันประถมศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้รู้จักเทคนิคการสอน การดูแลและการควบคุมห้องเรียน รวมถึง
จิตวิทยา  

๕. มหาวิทยาลัยต้องหาวิธีการที่จะทําให้อาจารย์และนักศึกษามีนํ้าใจซึ่งกันและกัน อาจารย์
รักและเอ็นดูนักศึกษา นักศึกษารักและเคารพอาจารย์ สภาคณาจารย์และข้าราชการควรนําประเด็นน้ี 
ไประดมความคิดว่าจะทําอย่างไรให้อาจารย์มีความรักและความเอาใจใส่ต่อนักศึกษา รวมถึงกองพัฒนานักศึกษา
ควรหาวิธีการที่จะทําอย่างไรให้นักศึกษาเข้าใจและรักมหาวิทยาลัย อีกทั้ง การเพ่ิมเวลารู้ มหาวิทยาลัย 
จะดําเนินการอย่างไร  

๖. มหาวิทยาลัยควรต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึง เพ่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นอย่างละเอียด 
และรอบคอบ และจัดทําแผนอย่างเป็นรูปธรรม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากเป็นจุดเน้นการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
  ๑.๒.๒ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลชนะเลศิ 

รายการ The Voice Thailand Season 4 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า นายทิฏฐินันท์ อ้นปาน ช่ือเล่น เบสท์ นักศึกษาช้ันปีที่ ๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ The Voice Thailand 
Season 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ โดยได้รับรางวัล จํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท
ถ้วน) พร้อมรถยนต์พรีอุส ๑ คัน และเซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับบริษัททรูมิวสิคเพ่ือออกอัลบ้ัมเด่ียว รวมถึง 
ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของ The Base Condominium ด้วย 



๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

  ๑.๓.๑ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ฉบับที ่๒ 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทําจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ และให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
  ๑.๓.๒ ขอถอนระเบียบวาระการประชุม ที่ ๔.๑.๑  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง  
ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ติดภารกิจสําคัญ ไม่สามารถมานําเสนอ 
เรื่องดังกล่าวได้ จึงขอถอนระเบียบวาระการประชุม ที่ ๔.๑.๑ ออกไปก่อน 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และอนุญาตให้ถอนระเบียบวาระการประชุม ที่ ๔.๑.๑ ออกไปก่อน 
 
  ๑.๓.๓ ขอนําระเบียบวาระที่ ๖.๑ ไปพิจารณาเปน็วาระท้าย  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ ๒.๑ ที่จะนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ น้ัน เน่ืองจากในการประชุมดังกล่าวเฉพาะ
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เป็นการประชุมลับ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจําเป็นต้องออกจากห้องประชุม
ตามที่ข้อกฎหมายกําหนดไว้ ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกและเพ่ือให้การประชุมดําเนินไปด้วยความต่อเน่ืองและเรียบร้อย 
จึงขอนําเรื่องการรับรองรายงานการประชุม เฉพาะระเบียบวาระ ๕.๕ ไปพิจารณาในระเบียบวาระ ๖.๑ ของการประชุม 
ในครั้งน้ี  

 
  



๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และเห็นชอบให้นําเรื่องการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่  
๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๕.๕ ไปพิจารณาในระเบียบวาระ ๖.๑ ของการประชุมในครั้งน้ี
ตามท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ 
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 
 

๑. หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ 
จากเดิม “ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลซ กรุงเทพมหานคร” 
เป็น “ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลซเพลส กรุงเทพมหานคร” 

๒. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๒ เพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “๕.๑ แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของการทําข้อตกลงความร่วมมือ” 
 เป็น “๕.๑ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของการทําข้อตกลงความร่วมมือ” 
๓. หน้า ๒๑ บรรทัดแรก เพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “บัดน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานฯ ...” 
 เป็น “บัดน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานฯ ...” 
๔. หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๑๕ เพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “รับทราบ แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ...” 
 เป็น “รับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ...” 
๕. หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...เพ่ือปรังปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ” 
 เป็น “...เพ่ือปรังปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ” 
 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีแก้ไข โดยระเบียบ

วาระที่ ๕.๕ ซึ่งเป็นการประชุมลับ ที่ประชุมจะพิจารณารับรองรายงานการประชุมเฉพาะระเบียบวาระน้ี 
ในระเบียบวาระที่ ๖.๑ ของการประชุมในครั้งน้ีต่อไป 

 
  



๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 

๓.๑ ประวัติและผลงานกรรมการสภาวิชาการ 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ให้ถูกต้อง และให้ระบุผลงานทางวิชาการของกรรมการสภาวิชาการ 
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลด้วย เช่น บทความทางวิชาการ ตํารา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
เป็นต้น เน่ืองจากแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ น้ัน 

บัดน้ี สํานักทะเบียนและประมวลผลได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  ๔.๑.๑ แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ – แม่ฮ่องสอน 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ีออกไปก่อน 

 
  ๔.๑.๒ สรุปผลการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน 

และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
 

 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพ มีขนาดที่เหมาะสม เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากน้ันจึงมอบหมายให้
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) ในฐานะคณะทํางานที่ดําเนินการ นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ ต่อไป  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. ควรมอบให้คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กรรมการ
ประจําคณะต่าง ๆ ว่าควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรให้เกิดความหลากหลายและมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยให้
คํานึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก 

๒. ควรนําข้อเสนอแนะจากการประชุมร่วมกับชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงาน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาพิจารณาและระบุในแผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอนด้วย  

๓. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีส่วนร่วมและเป็นผู้ช่วยคิดยุทธศาสตร์ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อีกทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

๔. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเร่งทํางานเชิงรุกร่วมกับประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้คนในพ้ืนที่
รู้สึกว่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องหาวิธีการให้ได้ว่าจะทําอย่างไรที่จะเข้าไป
น่ังในหัวใจคนแม่ฮ่องสอนให้ได้ 

๕. สภามหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมสัญจรที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยประชุมร่วมกับ
ชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือร่วมกันระดมความคิดในประเด็นต่าง ๆ และเป็นวาระพิเศษ
เฉพาะการไปประชุมครั้งน้ีเท่าน้ัน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบสรุปผลการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป ดังน้ี 

๑. มอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กรรมการ
ประจําคณะต่าง ๆ ว่าควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรให้เกิดความหลากหลายและมีความเหมาะสมมากที่สุด  
โดยให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก 

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะจากการประชุมร่วมกับชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาพิจารณาและระบุในแผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปด้วย 

๓. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดวัน เวลา และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
  ๔.๑.๓ รายงานผลการศึกษาแนวทางการใช้พืน้ทีข่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษา
แนวทางการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวมีความต่อเน่ือง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างย่ังยืนน้ัน 



๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้สรุปรายงานผลการศึกษาแนวทางการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ในฐานะกรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการฯ นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมรว่มกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่ที่จะทําให้มหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงคุณภาพและเชิงรายได้ พ้ืนที่ใดมีความสําคัญที่สุดที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญ ควรเร่งดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.  พ้ืนที่แม่ริมเหมาะสมในการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ที่สนับสนุนการศึกษา เพราะมีพ้ืนที่มาก 
อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ Main Campus ของมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย หากมหาวิทยาลัยไม่เร่งดําเนินการพัฒนา
พ้ืนที่แม่ริม เกรงว่าจะเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ของประชาชนและผู้มีอิทธิพลรอบพ้ืนที่ และเกรงว่าจะมีหน่วยงานอ่ืน
มาขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวจํานวนมาก  

๓. พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่มีจุดเด่นและส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ฉะน้ัน ต้องคํานึงถึงเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยว่าจะดําเนินการพัฒนาในแง่ใดก่อน หากจะเน้นเป้าหมายในเชิงธุรกิจน้ัน พ้ืนที่เวียงบัว 
มีจุดเด่นและมีต้นทุนที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ หากเปิดให้ลงทุนเพ่ือหารายได้ พ้ืนที่เวียงบัวจึงมีความเป็นไปได้สูง  

๔. ควรมอบคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะดําเนินการกับพ้ืนที่แม่ริมอย่างไรในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งเชิงรายได้ เชิงธุรกิจ เชิงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนพิจารณาถึงวิธีให้ได้มาด้วย เช่น การ Turn Key เป็นต้น  
และควรพิจารณาอย่างจริงจัง เน่ืองจากสํานักงบประมาณเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ขอที่ดินมาแล้วแต่ไม่ดําเนินการ 
อย่างจริงจัง ดังน้ัน สํานักงานจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้เต็มจํานวนตามท่ีขอ  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 มอบคณะกรรมการศึกษาแนวทางการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไปอย่างรอบรอบ ตลอดจนดําเนินการให้เห็นเป็น
รูปธรรมอย่างรวดเร็ว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
 
  ๔.๑.๔ การนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา จํานวน ๒ รายการ 

(๑) คณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) 
   (๒) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคบั 

     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการสัมมนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ที่ผ่านมาน้ัน ได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไปเรียบร้อยแล้ว 
และยังค้างการนําเสนอของคณะกรรมการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๑.๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ในฐานะเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ได้นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ ก.อ.ม. 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๔ – ๑ และอาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะเลขานุการ ในคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๔ – ๒ 
ตามลําดับ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาทบทวนและจัดลําดับความสําคัญว่ากฎหมายใดจัดอยู่ในกลุ่มสําคัญที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วนที่สุด ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น กฎหมายใด 
จัดอยู่ในกลุ่มที่สามารถรอระยะเวลาได้ให้จัดอยู่ในลําดับถัดไป  

 
๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 

   
๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทลัเพื่อการศึกษา 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ดังน้ัน ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรเร่งกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน และการจัดระบบบริหารงานของสํานักดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา รวมถึงควรรายงานผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ ว่ามีผลงานอะไรท่ีดําเนินการ
สําเร็จลุล่วงไปแล้วบ้าง ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร่งด่วน 

๒. หน้า ๔๖ รายช่ือลําดับที่ ๗ ควรแก้ไขข้อความ จากเดิม “นางกัลยา ใจรักษ์ รองผู้อํานวยการ
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ” เป็น “นางกัลยา ใจรักษ์ รองผู้อํานวยการสํานัก-
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ”  

 

  



๑๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  
 ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน ๙ ราย 

รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี 

เป็น ประธานกรรมการ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

เป็น กรรมการ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สงิฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เป็น กรรมการ 
๔) รองศาสตราจารย์วาริพิณ มงคลสมัย เป็น กรรมการ 
๕) นายดุษฎี สารประดิษฐ์  เป็น กรรมการ 
๖) ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เป็น กรรมการ 
๗) นางกัลยา ใจรกัษ์   รองผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

เป็น เลขานุการ 
๘) นายมารุต เป่ียมเกตุ   เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยลําดับที่ ๔ – ๕ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

 ๒. มอบมหาวิทยาลัยเร่งกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน และการจัดระบบบริหารงาน
ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา รวมถึงควรรายงานผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ว่ามีผลงานอะไร 
ที่ดําเนินการสําเร็จลุล่วงไปแล้วบ้าง ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
โดยให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร่งด่วน 

 

๔.๒.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเปน็คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ขอลาออก
จากตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงทําให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก พ้นจากตําแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๓๘ 
ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ วรรคสอง 
กําหนดไว้ว่ากรณีตําแหน่งคณบดีว่างลง ให้มีการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ว่างลง และข้อ ๘ 
กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

  



๑๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 

๑๐ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
๑. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น ประธานกรรมการ 
๒. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ เป็น กรรมการ 
๓. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
เป็น กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
เป็น กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

๗. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

๘. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็น เลขานุการ 
๙. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
๔.๒.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่างลงจํานวนสามตําแหน่ง  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แทนตําแหน่งที่ว่าง  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
  



๑๓ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตําแหน่งที่ ว่าง จํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่ง 
ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 

๑. อธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 

เป็น กรรมการ 
๓. อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

เป็น กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สงิฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เป็น กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

เป็น กรรมการ 
๖. นางสาวสุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
  เป็น กรรมการ 
๗. นายอํานวจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
  เป็น กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินทร์ ศิริบุญมา ข้าราชการ  
  เป็น เลขานุการ 
๙. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 
  ๔.๓.๑ การพัฒนาหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Bachelor of Science 
Program in Information and Communication Technology) 

 
 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ ดังน้ัน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะ 
ก่อนการพัฒนาหลักสูตร 
 จากน้ัน อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้อาจารย์สัญฌา พันธ์ุแพง 
อาจารย์ประจําหลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นําเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๔ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  
เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology) 
โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการจัดหาอาจารย์ประจําที่มีสัญญาการปฏิบัติงานเต็มเวลา และงาน 
ที่ปฏิบัติน้ันต้องเป็นงานสอนและงานวิจัยเท่าน้ัน ถ้ามหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ ไม่ให้เสนอหลักสูตรไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
  
  ๔.๓.๒  การแก้ไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับรหัสวิชา 
ดังน้ี 

๑) แก้ไขข้อความ จากเดิม “รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
รหัสวิชา ENG 3801” เป็น “รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัสวิชา ENG 
38013811” 

๒) แก้ไขข้อความ จากเดิม “รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัสวิชา 
ENG 4801” เป็น “รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัสวิชา ENG 48014811” 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับรหัสวิชา ดังน้ี 

๑) แก้ไขข้อความ จากเดิม “รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
รหัสวิชา ENG 3801” เป็น “รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัสวิชา ENG 
38013811” 

๒) แก้ไขข้อความ จากเดิม “รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัสวิชา 
ENG 4801” เป็น “รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัสวิชา ENG 48014811” 

 
  ๔.๓.๓ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ือรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ดังน้ัน สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงขอนําเสนอรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



๑๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรระบุว่าเป็นการประเมินของปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ควรระบุให้ชัดเจนและให้เข้าใจตรงกันว่าขอระงับการรับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ต้ังแต่ปีเท่าใดเป็นต้นไป 
๓. ควรระบุหมายเหตุว่ามหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และยุติการรับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ  
โดยให้ระบุในหนังสือนําและในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

  เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

 
  ๔.๓.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้สํานักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานประเมินคุณภาพ
ภายในทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองน้ัน ทั้งน้ี ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สํานักงานมาตรฐานฯ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต้ังแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย 
จึงขอนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

๑. หากผลการประเมินน้ีถูกนําไปเผยแพร่จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาและกําลังหางานทําเป็นอย่างมาก อีกทั้งนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่หากทราบข้อมูลเหล่าน้ี 
จะเสียขวัญและกําลังใจเป็นอย่างมาก  

๒. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้ังแต่อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี และโดยเฉพาะอย่างย่ิงสภามหาวิทยาลัย ต้องเอาใจใส่ต่อเรื่องน้ีอย่างใกล้ชิด ต้องช่วยกันคิดเชิงรุก
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นเรื่องที่สําคัญ และต้องเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมาก 

๓. มหาวิทยาลัยต้องเร่งพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ ถึงสาเหตุที่ทําให้หลักสูตรที่ไม่ผ่าน 
การประเมินฯ ดังกล่าว และจะดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเหล่าน้ันอย่างไร จะใช้ระยะเวลาในการแก้ไข
ปรับปรุงเท่าใด โดยให้แจ้งกลับมายังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบโดยด่วน และควรมีการช้ีแจงว่ามีหลักสูตรใดบ้าง 
ที่จะต้องปรับปรุง แต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาปรับปรุงเท่าใด หากหลักสูตรใดใช้ระยะเวลานานให้ระบุในหนังสือว่า
มหาวิทยาลัยจะงดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  
  



๑๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. คณะต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย ต้องกลับไปพิจารณาทบทวนในรายละเอียด
ทุกองค์ประกอบโดยเร่งด่วนว่าจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ควรจัดประชุมในแต่ละคณะเพ่ือระดม
ความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ให้นําเสนอมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

๕. ควรตรวจสอบผลการประเมิน ตาราง ป.๒ อีกคร้ัง และแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
๖. ควรตรวจสอบข้อความในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ อีกครั้งอย่างรอบคอบ และแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เช่น หน้า ๑ 
บรรทัดสุดท้าย “....มาจัดเป็นโรงเรียนผึกหัดครูแบบสหกิจศึกษา” ถูกต้องแล้วหรือไม่ 

๗. ควรระบุถึงโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพันธกิจและวัตถุประสงค์ด้วย 
๘. รายละเอียดในหลักสูตรที่ไม่ผ่าน พิจารณาแล้วส่วนใหญ่ไม่ผ่านในองค์ประกอบที่ ๑ หลัก ๆ 

มี ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ๒) คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร ๓) กรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา TQF (ต้องตรวจสอบว่ายกเลิกหรือไม่) มหาวิทยาลัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากร 
สายวิชาการให้ลงตัว อาจทําให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ 

๙. เป็นข้อสังเกตว่าองค์ประกอบที่ ๔ คะแนนของทุกคณะทําได้ค่อนข้างดี แต่เพราะเหตุใด 
ในระดับสถาบันถึงได้คะแนนค่อนข้างน้อย 

๑๐. หากคณะ/มหาวิทยาลัยมีความต้องการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดเข้าไปช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว สามารถเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนน้ัน ๆ ได้ 

๑๑. การนําเสนอผลการประเมินต่าง ๆ ไม่ควรนําเสนอเป็นข้อมูลดิบต่อสังคม ควรมีการประมวล
และกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อน แล้วจึงกําหนดวิธีการนําเสนอต่อไป 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน
ก่อนที่จะนําไปเผยแพร่ในระบบ CHE QA Online ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยให้นําข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาประกอบการพิจารณาด้วย และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.)  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ น้ัน 



๑๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุม
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับน้ี ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศที่นําเสนอ 
โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตารางแนบท้ายประกาศเพ่ือให้มีความชัดเจนว่าเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
รายภาคการศึกษา ว่า “ค่าธรรมเนียมการศกึษา ต่อภาคการศึกษา” 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 

 - ไม่ม ี- 
 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
  ๔.๖.๑ คําพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ 

เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และกระทาํละเมิด เปน็คดีหมายเลขแดงท่ี ๔๒๗/๒๕๕๘ 
กรณีของ จ่าสบิตรีจอหน์นพดล วศินสนุทร 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
เชียงใหม่ เก่ียวกับ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทําละเมดิ เป็นคดีหมายเลขดําที่ 
๒๓๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ ๓ 
ตามลําดับ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ ของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เป็น ประธานกรรมการ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานงาน
เพ่ือดําเนินการแต่งต้ังต่อไป และมอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ 
เก่ียวกับคดีน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

บัดน้ี ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีหมายแจ้งนัดอ่านผลแห่งคําพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเลขานุการได้มอบอํานาจให้นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเข้ารับฟังการอ่าน
ผลแห่งคําพิพากษา ในคดีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
  



๑๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรมีคณะกรรมการพิจารณาศึกษาข้อมูลในประเด็นน้ีอย่างละเอียดและรอบคอบ 

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาว่าจะตัดสินใจอุทธรณ์หรือไม่ โดยต้องยึดถือกฎหมายต่าง ๆ 
เป็นหลัก  

๒. ควรตรวจสอบอํานาจของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยเองหรือไม่ หรือมีสิทธิออกได้แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายใหญ่ 

๓. ที่ผ่านมามีคณะกรรมการพิจารณาศึกษาข้อมูลในประเด็นน้ีอย่างละเอียด โดยผ่านการพิจารณา
และดําเนินการมาแล้วหลายขั้นตอน 

๔. ควรมอบคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ ๒๓๑/๒๕๕๖  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ ดําเนินการจัดทําคําอุทธรณ์ย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
รับทราบผลแห่งคําพิพากษา คือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะครบกําหนดในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อไป 
เน่ืองจากเป็นคณะกรรมการฯ ที่มีข้อมูลจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องคดีน้ีมาต้ังแต่ต้น  

๕. ควรนํารายงานผลคําอุทธรณ์ของคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดํา
ที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ ของศาลปกครองเชียงใหม่ ที่ย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุด มานําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบด้วย 

๖. สภามหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะบุคคล ดังน้ัน การดําเนินการของคณะกรรมการฯ  
เป็นการดําเนินการในส่วนของสภามหาวิทยาลัย ไม่เก่ียวกับมหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นอํานาจ 
ของอธิการบดีพิจารณาดําเนินการต่อไป 

๗. ควรช้ีแจงเหตุผลของการจ่ายค่าจ้าง ในอัตรา ๑.๕  โดยอ้างอิงข้อกฎหมายให้ชัดเจน  
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
๑. รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ เรื่อง คดีพิพาท

เก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทําละเมิด เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 
๔๒๗/๒๕๕๘ กรณีของจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร 

๒. ให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 
๓. มอบคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ ของศาลปกครอง

เชียงใหม่ ดําเนินการจัดทําคําอุทธรณ์แล้วดําเนินการย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป  
๔. มอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับ

คดีน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒ กองทุน ดังนี ้
(๑) กองทุนพฒันาบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(๒) กองทุนสวัสดิการบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
  



๑๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การจัดต้ังกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน  
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผล 
การดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒ กองทุน ดังน้ี  
(๑) กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (๒) กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

๑. ผลงานวิจัยที่ผ่านการนําเสนอผลงานวิจัยมานั้น ได้นํามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้อง
บ้างหรือไม่ 

๒. ควรมีคณะกรรมการติดตามเรื่องต่าง ๆ อย่างจริงจัง และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังน้ี (๑) เรื่องหลักสูตรต่าง ๆ ปัจจุบันยังได้มาตรฐานหรือไม่ (๒) ผู้ที่ไปนําเสนอผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัย ได้นํามาใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
จริงหรือไม่ 
 กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 ควรพิจารณาทบทวนปรับเพ่ิมวงเงินกู้ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน ๒ กองทุน ดังน้ี (๑) กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (๒) กองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 ๕.๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
                                             

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ และจัดทํารายงานประจําปี ๒๕๕๗ เพ่ือเผยแพร่
ผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ และเห็นควรให้พิจารณาว่ารายงานฯ ฉบับน้ี ได้รายงานผลผลิตตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
หรือไม่อย่างไร 

 

 ๕.๓ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ โดยสังเขป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพการทํางาน ทิศทางการบริหารงานการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 



๒๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ วันที่ ๒ ธนัวาคม ๒๕๕๗  
เฉพาะระเบียบวาระที่ ๕.๕ 

 
การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 

เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๖ วรรคสาม 

ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม  

 
 ๖.๒ คําสั่งเรียกให้ทําคาํให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๖๐/๒๕๕๘ 

ของศาลปกครองเชียงใหม่ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร อดีตพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีการละเว้นการแก้ไขเอกสารทะเบียนประวัติและการไม่ดําเนินการ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแก่ผู้ฟ้องคดี ความละเอียดดังแจ้งแล้วน้ัน  
 บัดน้ีศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การแก้คําฟ้อง ย่ืนต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับคําสั่งน้ี รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

ในการนําเสนอคร้ังต่อไปควรหาข้อมูลเบ้ืองต้นและแนบข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. รับทราบ คําสั่งเรียกให้ทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๖๐/๒๕๕๘ ของศาลปกครอง
เชียงใหม่  

๒. มอบคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ. ๓๗/๒๕๕๘ ของศาลปกครอง
เชียงใหม่ ดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องของคดีน้ี  

๓. มอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับคดีน้ี
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
  
  



๒๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๙ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ 
เฉลิมพระเกียรติ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
 ๖.๔ การรับสมัครนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบันนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยควร
เร่งพิจารณาทบทวนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงทางด้านการผลิตครู ดังน้ัน เพราะเหตุใดปัจจุบันจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึงลดลง ในขณะท่ี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น อาจพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัย  
เช่น ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ระยะเวลาการวางแผน กระบวนการบริหารวิชาการ เป็นต้น   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ มอบอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ นําข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป พร้อมทั้งให้มหาวิทยาลัยรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๒๐ น. 
 
 ปราณิศา จันทร์มา  มนัญชยา รัตนกิจ  
 (นางสาวปราณิศา จันทรม์า) (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ)  
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
    
 
 บรมศักด์ิ กลัน่เรืองแสง อรพินทร์ ศิรบิญุมา 
 (อาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


